

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA
Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
tại Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023 và Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 20/02/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ do Công ty Cổ phần Thủy sản Thanh Hoa làm chủ dự án.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

1. Khái quát chung:

Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ (*trước đây Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột cá Thanh Hoa làm chủ dự án*). Hiện nay, Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ (*gọi tắt là Nhà máy*) đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần thủy sản Thanh Hoa (*gọi tắt là Công ty*). Nhà máy được xây dựng, hoạt động tại thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích khoảng 5.545 m²; sản phẩm chủ yếu hiện nay là bột cá; công suất theo thiết là 3.000 tấn sản phẩm/năm, theo báo cáo của lãnh đạo Công ty, công suất thực tế của Nhà máy khoảng 1.500 - 2.000 tấn sản phẩm/năm (*tùy theo vào thời điểm chính vụ trong năm*).

Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300881691, đăng ký lần đầu ngày 14/7/2022; đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 05/7/2023.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Nhà máy và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/3/2014; UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác nước ngầm tại Giấy phép số 25/GP-UBND ngày 14/5/2020; Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại Văn bản số 1192/GXN-STNMT ngày 27/5/2015.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt (*tại Hợp đồng số 305/TH/HĐ-2023 ngày 03/7/2023*); đã thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2021, 2022.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Công ty, do khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, máy móc thiết bị sản xuất xuống cấp nên Nhà máy đã dừng hoạt động sản xuất từ tháng 12/2022 đến nay. Hiện nay, Công ty đang sửa chữa thiết bị để đưa Nhà máy vào hoạt động sản xuất dự kiến trong Quý IV/2023.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận tại thời điểm kiểm tra Nhà máy đã dừng hoạt động sản xuất và đang tổ chức sửa chữa thiết bị của Nhà máy (lò cấp hơi, máy hấp và máy sấy). Ngoài ra, Đoàn ghi nhận Công ty có xây dựng 2 kho, với diện tích khoảng 700m² trong mặt bằng Nhà máy. Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty, việc xây dựng 2 kho này là để chứa than, củi đốt nhằm hạn chế nhiên liệu ẩm ướt vào mùa mưa bão và cam kết không làm tăng nguồn ô nhiễm môi trường, không làm tăng công suất thiết kế của Nhà máy.

3. Kết luận:

Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Nhà máy và được UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác nước ngầm; Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại; lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận tại thời điểm kiểm tra Nhà máy đã dừng hoạt động sản xuất và đang tổ chức sửa chữa thiết bị của Nhà máy (lò cấp hơi, máy hấp và máy sấy). Ngoài ra, Đoàn ghi nhận Công ty có xây dựng 2 kho, với diện tích khoảng 700m² trong mặt bằng Nhà máy.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Trong quá trình hoạt động, Công ty phải thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; thường xuyên duy trì công tác vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất.

Đối với việc xây dựng 2 nhà kho với diện tích khoảng 700m² trong mặt bằng Nhà máy, yêu cầu Công ty đối chiếu với quy định của Luật Bảo vệ môi trường để thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến môi trường theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thuộc đối tượng lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề nghị Công ty tích hợp hạng mục này vào trong nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định. Thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42, Luật Bảo vệ môi trường.

Sau khi đã thực hiện xong các yêu cầu nêu trên, Công ty phải báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (*thông*

qua Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi) **chậm nhất là ngày 30/10/2023** để được kiểm tra, giám sát.

Yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/cáo);
- UBND Tp. Quảng Ngãi (ph/hợp);
- Công ty Cổ phần thủy sản Thanh Hoa (để thực hiện);
- Q.GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở (ph/hợp);
- Lưu: VT, CCBVMT, KSÔN_(Lâm).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân